



ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกป่า (ปลูกป่าใช้สอย)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก

ด้วยกรมป่าไม้ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก มีความประสงค์จะสบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกป่า (ปลูกป่าใช้สอย) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ท้องที่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนเงินงบประมาณในการจ้างครั้งนี้ ๗๐๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สบราคาจ้างดังกล่าว
- (๒) ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- (๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

(๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสบราคาจ้างครั้งนี้

(๕) ผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการปลูกป่า ที่อยู่ในท้องถิ่นหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายนั้นเป็นลำดับแรกก่อนเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกจิตสำนึก รักหวงแหน และเกิดความยั่งยืนในการฟื้นฟูป่า

/กำหนดดู...

กำหนดคุณสมบัติที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลปามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลปามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๕ ๕๑๑๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายเอกพร ก็นโต)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก